

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุม บยศ. ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคสช. ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยเรียกย่อ ๆ ว่า ป.ย.ป. และคณะกรรมการภายใต้ ป.ย.ป. อีก ๔ คณะ ซึ่งมี บยศ. รวมอยู่ด้วย โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่า บยศ. มีรูปแบบการทำงานเหมือนเป็น Inner Cabinet มีหน้าที่ติดตามและขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีได้สั่งการไว้ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยปลดล็อกปัญหาที่ทำให้การดำเนินนโยบายสำคัญและเร่งด่วนติดขัด/ล่าช้า และขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินนโยบายเร่งด่วนให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่อง การขับเคลื่อนงานเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม (คค.) ที่ประชุมได้มีการหารือใน ๔ ประเด็น คือ (๑) **การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการขนส่งสาธารณะ** เนื่องจากอุบัติเหตุเป็นสาเหตุของการสูญเสียชีวิตเป็นอันดับแรกและเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดซ้ำซากทุกปีโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (๒) **การแก้ไขปัญหาจราจร** คค. ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ คค. ร่วมกับสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) สรุปปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ) พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป (๓) **การเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง** รมว.คค. รายงานว่า จะนำเสนอผลการเจรจาและร่างสัญญาในการเชื่อมต่อโครงการฯ ให้ ครม. พิจารณาภายในวันที่ ๗ ก.พ. ๖๐ และให้ คค. เปิดให้บริการเดินรถภายในเดือน ส.ค. ๖๐ และ (๔) **โครงการพัฒนารถไฟฟ้าตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน** รมว.คค. รายงานว่า จะนำเสนอรายงานความคืบหน้าต่อ ครม. ภายในเดือน ก.พ. ๖๐ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือน มี.ค. ๖๐ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุฯ) ร่วมกับ คค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการดำเนินการหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๒. เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ (Local Economy) ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีไว้ให้ ๑๑๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยสำนักงบประมาณและ ก.พ.ร. ได้นำเสนอระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้ง (๑) ทีมงานที่เล็งขึ้นเป็นการเฉพาะ (๒) คกก.ส่งเสริมการสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ระดับจังหวัด (๓) คกก.กำกับติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศใน ๓ ระดับ คือ ระดับยุทธศาสตร์ ระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ และให้จัดทำแผนการส่งเสริมขีดสมรรถนะของหน่วยงานปฏิบัติในระดับจังหวัด นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ ก.พ. ร่วมกับ ก.พ.ร. และ มท. พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มจังหวัด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ